



ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๕๗๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๗๑ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก
ภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สอง , อ.สูงเม่น , อ.ลอง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๗๑
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

ด้วยได้รับแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกระดับภาค โดยจัดให้มีการแข่งขันระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จัดให้มีการแข่งขันเดือนมกราคมในแต่ละปี พร้อมมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาแต่ละแห่งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาคแต่ละภาค และเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ทุกปี

จังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ซึ่งมีความพร้อมและประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะโอนจัดสรรงบประมาณดำเนินการดังกล่าวให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลในพื้นที่ที่มีโรงเรียนในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภีร์ธัมมิ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔ - ๕๓๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒



ชื่อ	531
วันที่	30 มี.ค. 2555
เวลา	16.38

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๓๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกระดับภาค โดยจัดให้มีการแข่งขันระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จัดให้มีการแข่งขันเดือน มกราคม ในแต่ละปี พร้อมมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาแต่ละแห่งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับภาคแต่ละภาค และเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ทุกปี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในพื้นที่ที่มีความพร้อมและประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะโอนจัดสรรงบประมาณดำเนินการดังกล่าวให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๐๖
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๒-๑๑๓